
คํากล่าวปิดงานสมัมนาวิชาการนานาชาตใินหวัข้อ  

Utilization of Mobile Phone Big-Data (MBD) for the Transport Sector in Thailand 

 

โดย 

นาย อาคม เตมิพิทยาไพสิฐ 

อดีตรัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคม 

 

เรียน 

ท่านประธานJTTRIคณุShukuri 

Mr. Yasuhiro Okanishi, Director General for International Affairs, MLIT Japan 

วิทยากร ท่านSekimotoและอาจารย์ธิรณีซึง่มีภารกิจจึงได้ขอตวัไปก่อนล่วงหน้า 

ท่านผู้แทนของเลขานกุารอาเซียนและกลุ่มประเทศอาเซียน 

และเพ่ือนๆ คนไทย ทกุคน รวมทัง้บริษัทญ่ีปุ่ นท่ีอยูใ่นประเทศไทย 

 

เขาให้ผมพดูให้ความเห็นเก่ียวกบัการสมัมนาในครัง้นี ้ก็ประโยคเดียวครับ เป็นประโยชน์ครับ 

ก็น่าจะจบครับสําหรับส่ิงท่ีผมต้องพดู 

 

แต่ไหนๆเมื่อพดูแล้วก็ถือโอกาสสกัเล็กน้อยนะครับ 

เมื่อสกัครู่มคีําถามเร่ืองท่ีว่าปี2011นัน้โทรศพัท์มือถือยงัใช้กนัน้อย 

แต่เรียนว่าปี2011นัน้เป็นปีเดียวกบัท่ีเราประสบอทุกภยัครัง้ใหญ่ นํา้ท่วมใหญ่ปี2011 

และบทบาทของโทรศพัท์มือถือและบริษัทท่ีให้บริการทางด้านมือถือนัน้มีบทบาทสําคญัในการตดิต่อส่ือสาร 



ซึง่นอกจากบริษัทผู้ให้บริการโทรศพัท์มือถือแล้วส่ิงท่ีเราส่ือสารกนัได้ในระหวา่งนํา้ท่วมนัน้ก็คือวิทย ุ

ซึง่ก็อยู่ในการดแูลของทางการฝ่ายความมัน่คงนะครับ 

ซึง่น่ีกเ็ป็นปัญหาเดียวกบัทางญ่ีปุ่ นเช่นกนัเวลาเกิดภยัพิบตัครัง้ใหญ่นัน้ 

ทางเดียวท่ีจะช่วยคนได้ก็ต้องส่ือสารเพราะบางทีคนเฒา่คนแก่นัน้อยู่ท่ีบ้าน ลกูหลานไปทํางานไม่มใีครดแูล 

เขากม็ีประเด็นเหมือนกนัวา่การส่ือสารนัน้สําคญัก็เลยต้องไปตัง้Cell Siteต่างๆโดยใช้พลงังาน 

เพราะวา่ถ้าภยัพิบตัิแล้วหรือนํา้ท่วมใหญแล้วเน่ียไฟฟ้ามนักใ็ช้ไม่ได้ เขาก็ไปทําCell 

Siteโดยใช้พลงังานแสงอาทิตย์ตามจดุตา่งๆเพ่ือให้สามารถติดตอ่กบัชมุชนและครอบครัวได้ 

ก็น่าจะเชื่อได้ว่าในปี2011นัน้โทรศพัท์มือถือกค็่อนข้างแพร่หลายแล้ว 

ก็เพียงแตว่่าในวนันีเ้ราจะใช้ประโยชน์จากโทรศพัท์มือถือได้อย่างไร ก็มีหลายประเด็นนะครับ 

 

วนันีก้็ต้องขออภยันิดนึงพอได้ประสานกบัทางJTTRIนัน้ 

ก็อยากจะแสดงให้เห็นเหมือนกนัว่าการเคล่ือนท่ีของคนท่ีอาจารย์Sekimotoได้บรรยายนัน้ท่ีกรุงเทพฯจะเป็นอยา่ง

ไร แต่ก็ต้องขอไว้คราวหน้าครับเพราะมีข้อขดัข้องทางเทคนิคนิดนึง เพราะมีประเด็นในเร่ืองข้อมลูส่วนตวั 

อนัท่ีจริงแล้วเร่ืองข้อมลูส่วนตวันัน้ ทกุคนในห้องนี ้

ข้อมลูส่วนตวัของเรานัน้อยูใ่นบริษัทผู้ให้บริการมือถือเรียบร้อยแล้วครับ รวมไปถงึห้างร้านสรรพสินค้าด้วย 

อะไรก็ตาม เช่น บตัรเครดติก็รวมไปด้วย ห้างสรรพสินค้าคือตวัสําคญัท่ีเกบ็ข้อมลูเราไปหมดครับ 

เน่ืองจากท่านให้ข้อมลูไปโดยไม่รู้ตวั เพราะเวลาเซ็นบตัรตา่งๆนัน้ ท่านไม่อ่าน ส่วนใหญ่เราจะไม่อ่าน Terms and 

Conditions ท่ีปรากฎอยู่ในเงื่อนไขและสญัญาต่างๆ 



แต่วา่เราก็เร่ิมตื่นตวักนัในเร่ืองนีแ้ละมีความระมดัระวงักนัมากขึน้ 

ประเทศไทยนัน้มีกฎหมายคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลซึง่เพ่ิงบงัคบัใช้เมื่อปีท่ีแล้ว 

ซึง่เรียกวา่กฎหมายคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลปี2019 

ในกฎหมายนีไ้ด้เขยีนไว้เช่นเดยีวกนัว่าข้อมลูส่วนบคุคลนัน้ไม่สามารถเผยแพร่ได้โดยไม่ได้รับอนญุาตจากเจ้าของ 

แต่วา่สามารถนําไปใช้ในการวางแผนและการทํานโยบายภาครัฐได้ 

ซึง่ข้อมลูท่ีจะนํามาใช้นัน้กเ็ป็นข้อมลูในเร่ืองของโดยรวม 

เมื่อสกัครู่มกีารนําเสนอตวัหน่ึงท่ีเทียบให้เห็นวา่ข้อมลูระดบัไหนเป็นข้อมลูส่วนบคุคล 

หรือระดบัไหนเป็นข้อมลูในระดบัถดัมาท่ีสามารถเผยแพร่สาธารณะได้ 

ซี่งผมเชื่อวา่การวเิคราะห์ข้อมลูนัน้สามารถทําได้อยู่แล้วไม่น่าจะมปัีญหา 

แต่อย่างท่ีเรียนนะครับเวลาเราไปซือ้ของเน่ียเขาขอข้อมลูเรากก็รอกข้อมลูให้ 

ทําให้ข้อมลูเราปรากฎในระบบแล้วครับ มิฉะนัน้เวลาเราใช้โทรศพัท์มือถืออยู่ดีๆ มีคนโทรมาขายประกนัให้นัน้ 

มนัมาจากไหนกต้็องอยากให้พิจารณากนั แต่หากนําไปใช้ประโยชน์จากMobile Big 

Dataเพ่ือการวางแผนนัน้เราก็จะมีชีวติท่ีดีกว่า หรืออาจจะเป็นชวีิตท่ีซบัซ้อนยุ่งเหยงิยิ่งขึน้ 

เพราะการมีข้อมลูและวางแผนทางเลือกสําหรับการเดินทางให้ประชาชนนัน้ก็ต้องทําให้เราคิดมากขึน้ 

ชีวิตมนัยุ่งยากมากขึน้ แตใ่นอีกด้านหน่ึงชวีิตกจ็ะง่ายขึน้ตรงท่ีว่าสามารถควบคมุเวลาการเดินทางได้ง่ายมากขึน้ 

ดร.ธิรณีบอกว่าใช้Googleแตต่อนนีG้oogleก็พฒันาขึน้ไปอีกท่ีวา่ 

ถ้าตอนนีเ้ราจะออกเดินทางจากบ้านเราไปจดุหมายปลายทางนัน้ให้เลือกเวลาท่ีจะออกเดินทาง 

แล้วระบบจะประมาณระยะเวลาการเดินทางได้แต่ไม่ได้บอกระยะเวลาการเดินทางท่ีแน่นอน  



 

ความจริงแล้วเร่ืองMobile Big Dataนัน้ไม่ใช่เร่ืองใหม่ 

พวกเราเรียนหนงัสือนัน้ก็ผมเชื่อแน่นอนทกุคนต้องได้เรียนวิชาสถติิ พืน้ฐานกค็ือวชิาสถติิ 

สมยัก่อนเราใช้กลุ่มตวัอยา่ง เมื่อสกัครู่ผู้แทนของอาเซียนได้พดูเร่ืองขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 

เวลาเราเรียนวชิาสถติินัน้การเก็บข้อมลูท่ีช่วงความเชื่อมัน่ในระดบัต่างๆนัน้ก็จะต้องมขีนาดกลุ่มตวัอย่างท่ีเหมาะส

ม วิธีการเก็บข้อมลูคือออกไปทําการเก็บแบบสอบถาม ผมเองเร่ิมต้นทํางานราชการก็เร่ิมจากการเก็บแบบสอบถาม 

เพราะฉะนัน้การกรอกแบบสอบถามของภาคราชการนัน้ 

เวลาทําการสํารวจเพ่ือการวางแผนนัน้ได้รับการคุ้มครองอยู่แล้ววา่ข้อมลูส่วนตวัของผู้ตอบนัน้จะไม่ถกูเปิดเผย 

แต่วนันีเ้มื่อใช้เทคโนโลยีเข้ามาชว่ยกจ็ะสามารถทําให้เราวางแผนได้แม่นยําขึน้ 

ในการนําเสนออนัหน่ึงได้กล่าวเก่ียวกบัการประมาณการผู้ โดยสาร 

ความเส่ียงในการประมาณการผู้ โดยสารนัน้มีสาเหตมุาจากขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 

การสํารวจท่ีได้ทําเมื่อ30ปีท่ีแล้วกบัในปัจจบุนันัน้มีขนาดแตกต่างกนัมากเน่ืองจากชมุชนมกีารขยายตวั 

เมื่อวานเราได้พดูกนัถึงเร่ืองของTOD 

ซึง่TODนัน้เรายงัทําได้ยากเน่ืองจากการวางเส้นทางรถไฟฟ้านัน้วางแผนไว้เมื่อ20-30ปีท่ีแล้ว 

ซึง่ขณะนัน้บ้านเรือนยงัไม่ขยายตวั เมื่อบ้านเรือนขยายตวัแต่การคมนาคมและรถไฟฟ้านัน้มาทีหลงั 

ก็ไม่สามารถท่ีจะไปเวนคืนพืน้ท่ีเพ่ือทําประโยชน์หรือพฒันาได้ น่ีก็คือปัญหาของเรา 

แต่วนันีด้งัท่ีผมเรียนตอนต้นว่าเสียดายท่ีเรายงัไม่ได้มีภาพการเคล่ือนท่ีของคนในกรุงเทพฯ 

เมื่อเช้าผมก็มาด้วยรถไฟฟ้าเหมอืนเมือ่วนั กจ็ะเห็นว่า99.9% ทกุคนพอขึน้รถไฟฟ้าแล้วใช้โทรศพัท์มือถือกนัหมด 



บางคนอาจจะมีโทรศพัท์มือถือเปิดเคร่ืองและGPSเปิดไว้ บางคนอาจจะคยุโทรศพัท์ไปด้วย 

เพราะฉะนัน้ระบบจะสามารถแยกแยะได้วา่เมื่อเปิดGPSไว้แล้วจะทราบตําแหน่งได้วา่โทรจากตรงไหน 

ทัง้หมดน่ีกเ็ป็นเพ่ือการวางแผนนะครับ 

 

ทัง้หมดน่ีกต้็องขอขอบคณุทาง MLIT และ JTTRI ท่ีได้มาจดัสมัมนาในครัง้นี ้

ซึง่ทางเลขานกุารอาเซียนก็ได้พดูถึงวา่ทางอาเซยีนก็ได้มมีติเห็นชอบเร่ืองITS2016และความร่วมมือASEAN-

Japan Transport Minister Meeting 

ก็ได้ให้ความเห็นชอบในการริเร่ิมข้อเสนอของทางญ่ีปุ่ นในเร่ืองของMobile Big Dataในปี2018 

โดยในปี2019ก็ได้เร่ิมการจดัสมัมนาขึน้ในหลายๆประเทศ 

ซึง่ก็หวงัว่าทางJTTRIก็จะดําเนินการในเร่ืองของการจดัการสมัมนาเพ่ือแลกเปล่ียนประสบการณ์และอาศยัประส

บการณ์จากทางญ่ีปุ่ นนัน้มาใช้ให้เป็นประโยชน์กบัเรานะครับ 

 

ผมเองในช่วงท่ีเป็นรัฐมนตรีนัน้กใ็ห้ความสําคญัในเร่ืองนี ้

อย่างเช่นท่านผู้แทนของกระทรวงคมนาคมได้อธิบายเมื่อสกัครู่นีว้า่เราใช้GPSในการกํากบัดแูลเน่ืองจากเรามีปัญ

หาในเร่ืองอบุตัเิหตคุ่อนข้างสงูมาก จากอนัดบัสองขณะนีล้ดลงมาอยู่อนัดบัเก้าของโลกซึง่ 

แต่ก็ยงัเป็นตวัเลขท่ีไม่น่าพอใจเน่ืองจากตวัเลขของผู้ เสียชวีิตจากอบุตัิเหตบุนท้องถนนของเราอยูท่ี่ 22000 คนตอ่ปี 

เพราะฉะนัน้บริษัทขนส่งสินค้าทัง้หลายกถ็กูบงัคบัให้ติดตัง้GPSและมศีนูย์ควบคมุรถบรรทกุในบริษัทให้อยูใ่นระเบี

ยบวินยัไม่ก่อให้เกิดอบุตัเิหต ุ

 

ในเร่ืองสดุท้ายอยากจะพดูว่า Mobile Big Data นัน้ มีวตัถปุระสงค์หลกัๆอยู่สองเร่ือง 



เร่ืองแรกคือเก่ียวกบัภยัพิบตัิ อาจารย์Sekimotoอาจจะพดูถงึเร่ืองแผ่นดินไหวในญ่ีปุ่ น 

แต่หากเป็นกรณีของไทยต้องพดูเก่ียวกบันํา้ท่วม แต่แผ่นดินไหวเราก็มี ประโยชน์ของ Mobile Big Data 

คือการจําลองสถานะการณ์ ซึง่จากแบบจาํลองกจ็ะทําให้เห็นว่า ถึงแม้เราจะมีการพฒันาการคมนาคม 

แต่หากเกิดเหตกุารภยัพิบตัิ ณ จดุใดจดุหน่ึงแล้ว เราจะอพยพคนไปในทิศทางไหน 

แม้กระทัง่ในเร่ืองการวางแผนในเร่ืองรถไฟฟ้าในกรุงเทพฯ ก็ยงัไมพ่อ เพราะเมื่อวานก็พดูกนัวา่ในญ่ีปุ่ นนัน้ทกุๆ 500 

เมตรเราจะเดินไปถงึสถานีรถไฟ แต่ของเราจะอยู่ประมาณ 500 เมตร-1กิโลเมตร 

เพราะฉะนัน้เราจึงมีแผนแม่บทฉบบัท่ีสอง ฉบบัแรกเสร็จไปแล้วในรัฐบาลท่ีแล้ว นัน่ก็คือรถไฟฟ้า 10 สาย 

ก็อนมุตัิหมดแล้ว ดงันัน้ขณะนีอ้ยู่ในชว่งของการทําแผนฉบบัท่ีสองเพ่ือให้มีเครือข่ายรองท่ีมากขึน้ 

ซึง่ในการศกึษาออกแบบวางแผนนีก้็ยงัใช้วิธีการเก็บแบบสํารวจอยู่เหมือนเดิม 

ซึง่ผมเคยได้ให้คาํแนะนําไปแล้วว่าถ้าเราสามารถใช้ข้อมลูจาก Mobile Big Data 

มาเก็บข้อมลูนัน้กจ็ะทําให้มีความแม่นยาํมากขึน้ในระดบั 90% ซึง่กจ็ะสามารถวิเคราะห์ข้อมลูการย้ายถิ่นฐาน 

การตัง้ชมุชน และการก่อสร้างคอนโดมิเนียมได้ อาจจะใช้Twin 

Digitalดงัท่ีอาจารย์Sekimotoได้อธิบายไปก่อนหน้านีก้็เป็นได้ 

สรุปอีกครัง้หน่ึงคือวตัถปุระสงค์แรกคือในด้านภยัพิบตัิ วตัถปุระสงค์ท่ีสองคือในด้านการขนส่งและจราจร 

 

นอกจากนัน้แล้วอีกส่ิงหน่ึงท่ีอยากจะเรียนคือ Mobile Big Data ในภาคเอกชนนัน้มกีารใช้กนัเยอะ 

ท่ีจริงแล้วกม็ีกนัอยู่สองส่วนด้วยกนัท่ีเก่ียวข้องคือ กระทรวงคมนาคม กระทรวงดิจิทลั 

แต่ในอดตีนัน้สองกระทรวงนีเ้คยเป็นกระทรวงเดยีวกนั เพราะฉะนัน้ด้านการขนส่งนัน้มีสามประเดน็ 



ประเด็นแรกคือการก่อสร้างเช่นสร้างถนน ประเด็นท่ีสองคือการให้บริการ 

เช่นการให้บริการรถไฟฟ้าและสถานีขนส่งตา่งๆ ประเด็นท่ีสามคือด้านธุรกจิ 

ซึง่วนันีเ้ราจะเห็นว่าผู้ให้บริการโทรศพัท์มือถือกบัAuto Leasingมาให้บริการด้วยกนัแล้ว 

เพราะเขาใช้ข้อมลูจากผู้ให้บริการโทรศพัท์มือถือมาให้บริการรถเฉพาะกลุ่ม เช่น รถสําหรับVIPเป็นต้น 

เร่ิมเห็นการให้บริการร่วมกนัเน่ืองจากผู้ให้บริการโทรศพัท์มือถือมธีุรกิจหลกัคือธุรกิจให้บริการโทรศพัท์มือถือและธุร

กิจเสริมคือให้บริการรถเช่าVIP 

อีกประเด็นคือด้านLogisticซึง่ต้องการให้เอกชนมต้ีนทนุการขนส่งท่ีตํ่าท่ีสดุโดยการเลือกใช้เส้นทางท่ีดีท่ีสดุ 

 

สดุท้ายนี ้ ในเร่ืองเก่ียวกบั ASEAN นัน้ก็อยากจะขอเรียนวา่ เราสามารถท่ีจะเชื่อมต่อกนัได้หมด 

อย่างไรกต็ามความแตกตา่งของแต่ละประเทศยงัมมีากอยู่ 

ในอนาคตคงจะต้องฝากทางเลขานกุารอาเซียนให้ชว่ยพิจารณาในเร่ืองการเชื่อมต่อโดยไร้รอยต่อ 

ทัง้ในเร่ืองกายภาพ และในด้านลดต้นทนุการขนส่งสินค้าในภมูิภาคอาเซียน จะทําให้เกิดประโยชน์สงูสดุนะครับ 

 

ก็ขอขอบคณุอีกครัง้หน่ึงครับ และอยากจะให้จดัสมัมนานีบ่้อยๆครับ ฝากทางกระทรวงคมนาคมด้วยนะครับ 

ขอบคณุมากครับ 


